

## ประธาน ชมรมผ.สพท. พอใจแผนปรับโครงสร้างศธ.

☛ นำเสนอเมื่อ 27 ม.ค. 2563

### "ธนชน" พอใจแผนปรับโครงสร้างศธ.

ประธาน ชมรมผ.สพท. พอใจแผนปรับโครงสร้างศธ. เผย ตัดใจนิดหน่อยให้อำนาจ  
อ.ก.ค.ศ.สพฐ. ยายข้ามจังหวัดได้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) กล่าววา จากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนายวรวิช กุมาภ ฒ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในหลักการว่า บุคลากรของหน่วยงานใด ก็ต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ เป็นผู้มีอำนาจเลื่อน ลด ปลด ย้ายได้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ เช่นบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ให้ สพฐ.เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายได้ โดยในภาพรวมระดับจังหวัดให้เป็นอำนาจของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) จังหวัด ส่วนการย้ายข้ามจังหวัดให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.สพฐ.ดำเนินการนั้น แนวทางดังกล่าวถือว่าเป็นที่พึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่านายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนายวรวิช เป็นผู้ที่รับฟังปัญหารอบด้าน และเมื่อรับฟังแล้วก็มีความเข้าใจถึงปัญหาได้เป็นอย่างดี หากเป็นไปตามแนวทางที่วานี้ถือว่าท่านได้แก้ไขปัญหาการทำงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และขอชื่นชมท่านที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง

นายธนชน กล่าวอีกว่า ทางชมรมฯ รวมทั้งครูและผู้บริหารทางการศึกษา ยังดีใจอยู่บ้างในประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ามจังหวัดที่คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.มีมติให้เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.สพฐ.นั้น ทางชมรมฯ ครู และผู้บริหารทางการศึกษาเห็นว่าควรให้เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ เพราะหากให้เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.สพฐ.ดำเนินการจะเกิดความยุ่งยาก และต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน เพราะต้องพิจารณาเรื่องจากทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในวันที่ 29 ม.ค.นี้ ที่ รร.ปรีณพาลูเซอ กรุงเทพฯ ซึ่งนายณัฐพล และนายวรวิช พร้อมที่จะไปรับฟังเสียงสะท้อนจากบรรดา ผอ.สพท.ด้วยนั้น ตนและคณะจะนำเรื่องนี้หารือกับนายณัฐพลอีกครั้ง

"ส่วนรายชื่อผู้ที่ลงนามคัดค้านการปรับโครงสร้าง ศธ.ใหม่ โดยการโอนศึกษานิเทศก์ หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด สพฐ. ไปปฏิบัติงานในภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ขณะนี้มีผู้ร่วมลงนามคัดค้านกว่า 50,000 รายแล้ว ซึ่งผมและคณะพิจารณาแล้วว่าจะไม่มีการยื่นรายชื่อดังกล่าวกับ รมว.ศธ.แล้ว เนื่องจาก รมว.ศธ. และนายวรวิช ได้รับปากแล้วว่าจะไม่มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว" ประธาน ชร.ผอ.สพท. กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563](#)